

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๔ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ทุ่มงบ ๕ หมื่นล้านปรับระบบการผลิต ลดพื้นที่ปลูกข้าว ๒ ล้านไร่
๒. จีนจับมือลงนามขยายความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร
๓. เกษตรพัฒนามาตรฐาน “เปิดเนื้อ”
๔. เชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีด้านยาง
๕. “ประชดราคาอย่างเหมือนอากาศเย็น ลุ้นตั้งร.ง.แปรรูปภาคเหนือ  
เร่งคลอดกม.บังคับใช้
๖. โวยรัฐจ่ายเงินชาวสวนยางล่าช้า
๗. อ.ต.ก.ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ เดินหน้าขยายตลาดเกษตรครบวงจร
๘. ปีใหม่ส่งออกข้าวไทยยังแรง ประมูลแบบยกคลังดีที่สุด
๙. “ทิป” และ “ไอยูยู” ปัญหาที่มีอยู่ของประมงไทย
๑๐. สงขลาจับเรือฉลวย

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ  
บ้านเมือง  
บ้านเมือง  
ฐานเศรษฐกิจ  
ข่าวสด  
  
ไทยโพสต์  
ฐานเศรษฐกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
มติชน  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## สรุปข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำวันที ๔ มกราคม ๒๕๕๘

### ทุ่มงบ๕หมื่นล้าน ปรับระบบการผลิต ลดพื้นที่ปลูกข้าว๒ล้านไร่

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงฯได้เริ่มปรับโครงสร้างการผลิต ๒ พืชหลักคือข้าวและยางพารา เพื่อใช้เป็นต้นแบบการปรับโครงสร้างพืชชนิดอื่น ขณะที่ไม้พืช๔ชนิดจัดทำในรูปของยุทธศาสตร์เป็นโรดแมพ เชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ คือข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย โรงงานและปาล์ม น้ำมัน ในการปรับโครงสร้างข้าวจะดำเนินการตั้งแต่ปี ๕๘-๖๑ ในพื้นที่ ๖๑จังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ชาวนา วงเงิน ๕๒,๗๐๘ ล้านบาท

กรุงเทพธุรกิจ หน้า ๑๔

### จีนจับมือลงนามขยายความร่วมมือด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร

รายงานข่าวจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยว่า รัฐมนตรีเกษตรของ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ประเทศ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืชรหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียนและประกาศใช้ มาตรฐานผักและผลไม้อาเซียนไปแล้วกว่า ๔๐มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานสมัครใจ

บ้านเมือง หน้า ๑๖

### เกษตรพัฒนามาตรฐาน”เปิดเนื้อ”

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยว่า เปิดเนื้อเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง มกอช.จึงได้จัดทำร่าง มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเปิดเนื้อ และแนวทางปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเปิดเนื้อขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเปิดเนื้อที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในฟาร์มได้ เพื่อให้สามารถผลิตเปิดเนื้อที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

บ้านเมือง หน้า ๑๖

## เชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีด้านยาง

กลุ่มบริษัท อินโนเวชั่นร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Thailand Rubber Processing Technology ๒๐๑๕ ให้แก่บุคลากรทั้งภาคการผลิต ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการยาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖.ค. โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ตลอดจนทิศทางแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาแนวคิดที่แปลกใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต

ฐานเศรษฐกิจหน้า ๔๒

## ประชดราคายางเหมือนอากาศเย็น ลุ้นตั้งโรงแปรรูปภาคเหนือ-เร่งลดกม.บังคับใช้

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เผยว่าราคายางพาราในตลาดท้องถิ่นจังหวัดพะเยาขณะนี้ ยางก้อนถ้วยที่ ๑คืบ ยังมีราคาอยู่ที่ก.ละ ๑๘-๑๙บาท และยางพาราแผ่นดิบก.ละ ๔๓-๔๔บาท แต่ยางแผ่นดิบไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น พ่อค้าไม่เข้ามารับซื้อเลย ดังนั้นในระยะยาวแนวทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำคือการผลักดันให้จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขึ้นในภาคเหนืออย่างน้อย ๒แห่ง พร้อมกับตลาดกลางยางพาราภาคเหนือด้วย

ข่าวสด หน้า ๕

## ไวรัสรัฐจ่ายเงินชาวสวนยางล่าช้า

นายสุนทร รักรังค์ เกษนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางกล่าวถึงกรณีการเรียกร้องหลังปีใหม่ราคายางต้องขึ้นราคาเป็น ๘๐บาทและกล่าวว่าการให้สินเชื่อกู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยปัจจัยการผลิต ๑,๐๐๐ บาท ต่อไร่ ภายใต้วงเงิน ๘,๕๐๐ล้านบาท ยังมีเกษตรกรรายย่อยอีกหลายรายไม่ได้ผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยวงเงินทั้งหมดจ่ายออกไปเพียง ๓% ซึ่งรัฐบอกว่าการไกลของระบบราชการล่าช้าที่มีบัญชีทั้ง ๘๕๐,๐๐๐ราย ตนจึงทวงถามถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความเป็นธรรม

ไทยโพสต์ หน้า ๑๐

## อ.ต.ก.ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์ เดินหน้าขยายตลาดเกษตรครบวงจร

นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เจริญปัฐ รองผู้อำนวยการอ.ต.ก.รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร เผยแผนการดำเนินงานปี ๕๘ว่า อ.ต.ก.ได้พุ่งเป้าไปที่การเพิ่มสัดส่วนรายได้เชิงพาณิชย์ อาทิ ขยายตลาดต้นแบบ การสร้างพันธมิตร ทั้งกับภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกร รวมถึงการดำเนินการจัดหาตลาด คู่ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

ฐานเศรษฐกิจ หน้า ๔๑

## ปีใหม่ส่งออกข้าวไทยยังแรง ประมูลแบบยกคลังดีที่สุด

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยปี ๕๘ ว่าน่าจะส่งออกได้ประมาณ ๑๐-๑๑ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี ๕๗ ซึ่งข้าวไทยยังสามารถแข่งขันได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะระบายข้าวออกมาอีกหรือไม่ เพราะตอนนี้ทั้งเวียดนาม ปากีสถาน ต่างก็ลดราคาข้าวต่ำกว่าข้าวไทย

ฐานเศรษฐกิจ หน้า ๕

## “ทูป”และ“อียู”ปัญหาที่มีอยู่ของประมงไทย

ไอยูยูคือกฎระเบียบที่ออกโดยสหภาพยุโรป ซึ่งบังคับใช้กับสินค้าทะเล ที่วางจำหน่ายในอียูทั้งหมด โดยมุ่งเน้นที่จะต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการควบคุม และไม่มีรายงานแหล่งที่มาที่ถูกต้อง ผู้ส่งออกสินค้าประมงของไทยจะต้องแนบเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำประกอบการส่งออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าสายพานการผลิตสินค้าไม่ได้มาจากการทำประมงแบบไอยูยู นับว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของประมงไทย

มติชน หน้า ๒๒

## สงขลาจับเรือฉวน

ฐานทัพเรือสงขลา เรือหลวงกระบี่และเรือหลวงกันตังควบคุมเรือประมง๖ลำพร้อมได้กั้งและลูกเรือชาวเวียดนาม ๓๓คน ลักลอบเข้ามาทำประมงในอ่าวไทย บริเวณ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช ใน๕เดือนที่ผ่านมา มีเรือประมงเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยและถูกจับกุมแล้ว ๓๕ลำ

ข่าวสด หน้า ๑๖